



ที่ กษ ๑๙๑๓/ ๒๖๑๓

องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  
เลขที่ ๑๐๑ ถนนย่านพลโยธิน แขวงจตุจักร  
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

๒๗ เมษายน ๒๕๖๒

เรื่อง การจัดทำสัญญาการรับมอบอำนาจระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมกับ อ.ส.ค. ในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

เรียน ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมที่ได้รับสิทธิจำหน่ายในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ตามประกาศคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการดำเนินงานโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ ในหมวด ๔ การทำสัญญา การจัดส่ง และการจัดเก็บนมโครงการ ข้อ ๑๓.๒ ได้กำหนดให้ "... ฯลฯ ... โดยการจัดทำสัญญาการรับมอบอำนาจระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมกับ อ.ส.ค. ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมต้องมีหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารหรือหลักทรัพย์ค้ำประกันในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของมูลค่าสัญญา เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่กำหนด รวมถึงต้องจัดทำประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) เพื่อให้การคุ้มครองผู้บริโภคมีมาตรฐานเทียบเท่าสากล โดยกำหนดเงื่อนไขวงเงินจำกัดความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ตามที่องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) กำหนด" นั้น

บัดนี้ คณะอนุกรรมการบริหารกลางโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ในคณะกรรมการอาหารนมเพื่อเด็กและเยาวชน อยู่ระหว่างดำเนินการจัดสรรสิทธิและพื้นที่การจำหน่ายนมโรงเรียนเพื่อเตรียมจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมและพื้นที่การส่งนม, แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและโรงเรียนเอกชนทั่วประเทศทราบ และแจ้ง อ.ส.ค. เพื่อดำเนินการจัดทำสัญญาการรับมอบอำนาจระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมกับ อ.ส.ค. แล้ว

ดังนั้น อ.ส.ค. จึงขอให้ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นม เมื่อได้รับสิทธิจำหน่ายในโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๒ แล้วขอให้จัดเตรียมหนังสือค้ำประกันสัญญาของธนาคารหรือหลักทรัพย์ค้ำประกัน ในวงเงินไม่น้อยกว่าร้อยละ ๕ ของมูลค่าสัญญามามอบให้แก่ อ.ส.ค. เพื่อเป็นหลักประกันการปฏิบัติตามสัญญาและเงื่อนไขที่กำหนด และจัดเตรียมกรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ (Product Liability Insurance) โดยมีวงเงินจำกัดความรับผิดจากผลิตภัณฑ์ ระบุไว้ในกรมธรรม์ว่าไม่เกิน ๑๐ ล้านบาทต่อครั้ง ตลอดระยะเวลาเอาประกัน ๑ ปี โดยให้มีผลเริ่มคุ้มครองเด็กนักเรียนที่บริโภคอาหารเสริม (นม) โรงเรียนของผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมแต่ละราย ตั้งแต่วันแรกของการเปิดภาคเรียน (วันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒) มามอบให้แก่ อ.ส.ค. พร้อมกับเข้าทำสัญญาการรับมอบอำนาจระหว่างผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์นมกับ อ.ส.ค. ให้แล้วเสร็จ ภายในวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ โดยยอดจำหน่ายที่

ใช้ในการ...

ใช้ในการประเมินค่าเบี้ยประกัน และการทำหนังสือค้ำประกันสัญญา กำหนดจากยอดที่ได้รับการจัดสรรสิทธิ  
x ราคากลาง ๖.๘๗ บาท/หน่วย x ๒๖๐ วัน x ๐.๐๒๕ % (ราคา ๖.๘๗ บาท/กล่อง มาจากราคาถ้วยเฉลี่ย  
นมพาสเจอร์ไรส์ ๖.๕๘ บาท จำนวน ๒๐๐ วัน และนม ยู.เอช.ที. ๗.๘๒ บาท จำนวน ๖๐วัน)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และดำเนินการตามที่แจ้งข้างต้น

ขอแสดงความนับถือ



(นายสุชาติ จริยาเลิศศักดิ์)

รองผู้อำนวยการ ทำการแทนผู้อำนวยการ  
องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย

สำนักเลขาธิการคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม

โทร.๐-๒๒๗๙-๘๖๓๐ โทรสาร ๐-๒๒๗๙-๘๖๓๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์: schoolmilk@dpo.go.th